

## Chúa Nhật thứ 26 Thường Niên – Năm C

- ⇒ Đây Chúa toàn năng phán: **“Khôn cho các người là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria.** Các người đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ; người ta nghĩ mình như Đavit, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi bần khoản của Giuse; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày; ***những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa***”. (Am 6:1a. 4-7)
- ⇒ **Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành.** Con *hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin.* Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đáng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, Đáng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huân lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, Đáng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Đáng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy: (kính chúc) vinh dự và quyền năng cho Người muôn đời. Amen! (1 Tm 6:11-16)
- ⇒ Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: **“Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thềm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy.** Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngược mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: *‘Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này’.* Abraham nói lại: *‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con*

thì chịu khổ. Và chẳng, *giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được*'. Người đó lại nói: 'Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kéo họ cũng phải sa vào chôn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'.

Nhưng Abraham bảo người ấy: '*Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu*' “. (Lc 16:19-31)



+> “... Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria... - *Những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa...*”  
== Chắc hẳn không một người Việt nào ở quốc nội cũng như quốc ngoại có thể quên – hoặc cố tình quên – vụ “yến tiệc thịt bò dát vàng”... Chưa rõ khi nào thì câu chúc dữ nêu trên của ngôn sứ Amos, nhất là câu *Những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa...* thành hiện thực? == WAIT AND SEE!

== Trong mùa covid-19 lây lan và sát hại kinh khủng trên toàn thế giới nói chung, trên toàn lãnh thổ quê hương VN nói riêng, thế mà tin tức quốc nội – ít nhất qua mạng lưới truyền thông thông dụng – không ngưng loan truyền/phổ biến những “*yến tiệc âm thầm bạc tử*” cùng khắp các cơ quan CDC hoặc cơ quan hữu trách “phòng dịch và trị dịch”, mà sau này một nghệ sĩ giàu óc sáng tạo diễn tả qua bức tranh vẽ logo (trích từ chia sẻ của bạn bè/thân hữu ngày 18/9/2022 trong fb) gây không ít chấn động và cảm xúc đau thương chua xót cho hàng ngàn “đồng bào” thân thương của chúng ta...



== Liệu cơn dịch ghê gớm dần dần được chế ngự và qua đi, những buổi “*yến tiệc âm thầm/công khai bạc tử*” như vậy biến mất hoặc “bị thiêu đốt tận gốc” khỏi quê hương cho “đồng bào” chúng ta nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung, được hưởng nhờ? Không thiếu những “tin nóng” phổ biến loan truyền rộng khắp thế giới rằng thì là nhiều ông tai to mặt lớn nhất nhì của một CDC danh tiếng và uy tín nhất thế giới “đành” đệ đơn từ chức trước theo châm ngôn “tam thập lục kế - tẩu vi thượng sách” để khỏi bị rắc rối tù tội sau này NẾU... [thật là đầu thua gì ông quản lý gian manh mà ông chủ nhà cũng phải “khen” là mưu mô sách lược...]

== Không phải chỉ trong bối cảnh đại dịch mới có những ông quản lý gian manh mà ông chủ nhà cũng phải “khen” là mưu mô sách lược... tại vài quốc gia – theo TTV – AnhChi – “văn hóa phong bì” được xem như “bình thường” = thật khôn khổ cho dân thấp cổ bé miệng, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay...



+> “**Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành...**”

== Khi thánh Phaolô khuyên dạy “môn đệ ruột là Timothê”: **Hỡi người của Thiên Chúa** Người cũng cố ý gọi đến cho **MỖI ANH CHỊ EM CỦA NGƯỜI TRONG ĐỨC GIÊSU KI-TÔ** lời khuyên dạy như vậy:

- “...**hãy theo đuổi đức công chính,**
- **lòng đạo hạnh,**
- **đức tin,**
- **đức ái,**
- **đức nhẫn nại,**
- **đức hiền lành...**”

?

== Lẽ tất nhiên, *không phải chỉ vì vai trò của “môn đệ ruột” của Thánh Phaolô trong xã hội nói chung, trong cộng đồng dân Chúa nói riêng*, mà chắc chắn Người nhắm đến tầm quan trọng của mỗi vai trò của mỗi cá thể trong nề nếp sống đúng, sống chân thực, sống xứng hợp với thân phận con người tạo vật nguyên thủy mà Đấng Tạo Hóa mong muốn, đặc biệt **theo Hình Ảnh Đức Giêsu Ki-tô... VÀ** phù hợp với Lời Thiên Chúa muôn nói cho loài người qua các ngôn sứ của Người, vì quả thật: *‘Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu’...*

+> “... *Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy*”

== “... *người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho...*” làm chúng ta nhớ đến đoạn Tin Mừng: “... Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Sidon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “**Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái**”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi. (Mc 7:24-30)”

== Điều đáng mình lưu tâm là 3 nghịch cảnh hiện tỏ:

- 1a. “... *nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình*”;
- 1b. “... *Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Sidon. Vào một nhà kia, Người*



**không muốn ai biết mình”**

2a. “... người hành khát tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, **mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy”;**

2b. “... một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “**Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó**”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “**Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái**”.

3a. “... Trong hoả ngục, (ông phú hộ) phải chịu cực hình, **nhà phú hộ ngược mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài...**”;

3b. “... Người (Đức Giêsu) liền nói với bà: **‘Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi’**. **Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.**”

== Quả thật :

= “**Phúc cho ai có lòng thương xót vì sẽ được xót thương!**”

= “**Hãy xin thì sẽ được hãy gỏ thì sẽ được mở cho**”

+> “... **Giữa các người và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được**”

== “... **đã có sẵn một vực thẳm**” = Ranh giới giữa sự chết và sự sống, tuy rất mong manh, nhưng không phải dễ qua từ đây qua đó hoặc ngược lại. Cảm nghiệm của riêng tôi ngày/đêm đầu tiên ở phòng ICU sau khi bị stroke và được đưa đến bệnh viện Regional của San Jose để scan đầu, và ông bác sĩ nói: “Bad news for you = it’s bleeding in your head...” rồi tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên đi theo ông ta bỏ mặt tôi nằm trên giường... hấp hối trong phòng IC. Một cảm nghiệm giữa sự sống và sự chết, mà sáng hôm sau một bác sĩ đến thăm viếng đã thốt lên : “You are so lucky!” (nghĩa là tôi... còn sống!) đã làm cho tôi liên nghĩ đến câu ông Abraham nói với ông phú hộ: “...**Giữa các người và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được**”, mà tôi nghĩ đó quả thật là MYSTERY OF LIFE and MYSTERY OF DEATH!

+> “... **Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu**”

== Câu này giúp chúng ta nhớ đến “bài dạy” của Đức Ki-tô phục sinh cho Thomas

nói riêng, cho toàn thể nhân loại nói chung: PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN.

== Thông thường, chúng ta thích được “nghe tận tai” và “thấy tận mắt” – như thánh Thomas – mà quên rằng những kẻ được sai đi chính là sứ giả hiện thân đích thực của Thầy chí thánh, vì “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó...”

Lạy Đức Ki-tô, xin củng cố lòng Tin-Cậy-Mến trong lòng chúng con. Amen.

